

Số: /KH-UBND

Hoàng Trung, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động VH TT-TD TT mừng Đảng, mừng xuân
Quý Mão năm 2023

Thực hiện nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ. Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động VH TT – TD TT mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, góp phần giữ vững nề nếp, kỷ cương, đồng thời khơi dậy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cha ông ta, góp phần hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trong dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi, trò diễn dân gian trong khuôn khổ pháp luật. Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã. Các đơn vị, các thôn cần có kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các trò chơi, trò diễn, tạo sân chơi về đời sống tinh thần cho nhân dân với nhiều nội dung, hình thức, hoạt động phong phú, hấp dẫn, phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương. Đảm bảo an toàn tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, thiết thực và hiệu quả,

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đài truyền thanh: tăng cường thời lượng, truyền mục, thông tin. Tập trung viết bài tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong việc xây dựng quê hương, đất nước. Phong trào trồng cây đầu xuân Quý Mão, phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền về việc cấm sử dụng tàng trữ, buôn bán, đốt các loại pháo cấm. Tổ chức tiếp sóng đài cấp trên từ 20h – 21h đêm 30 tết Quý Mão năm 2023 và trực đài 24/24 trong thời gian nghỉ tết nguyên đán.

2. Bộ phận văn hóa thông tin: Treo Băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước, treo cờ Đảng, cờ tổ Quốc tại công sở UBND xã.

Hướng dẫn các thôn trang trí tại nhà văn hóa thôn và các điểm vui chơi.

3. Các thôn, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm khơi thông cống rãnh trong khu dân cư sạch sẽ. Trang trí cổng làng, chỉnh trang các nhà văn hóa, treo cờ Đảng, cờ tổ quốc, khu trung tâm văn hóa (nhà văn hóa thôn) “*Tích cực vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại các hộ gia đình*”.

Tổ chức đón giao thừa tại nhà văn hóa Thôn, tổ chức chào cờ đầu xuân, gặp mặt con em xã quê về ăn tết vào sáng ngày mừng một tết Quý Mão. Từ ngày mừng một đến ngày mừng bốn tết các thôn tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi, trò diễn trong khu dân cư và các đoàn thể trong thôn.

Cụ thể: Tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng như: Hát chèo, hát dân ca ... các trò chơi như hái hoa dân chủ, khôi phục và phát huy các trò diễn truyền thống như: Chơi bài điểm, kéo co, đẩy gậy, chơi đu tiên, chọi gà, các môn cờ và các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, ***(Yêu cầu các thôn tổ chức các trò chơi từ mừng 1 đến mừng 4 tết, không tổ chức quá 22 giờ đêm hàng ngày)***

Tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn tích cực ủng hộ chủ trương không tổ chức Treo đèn lồng trên các trục đường, làm mất mỹ quan, gây phản cảm.

Nghiêm cấm tàng trữ lưu hành chất nổ, chất cháy các loại pháo cấm sử dụng, đốt thả đèn trời. Tăng cường công tác an toàn giao thông, ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: Mê tín dị đoan, cờ bạc, lô đề, nghiện hút ma túy, rượu chè bê tha vv...

- Các nhà trường tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường học, treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, treo băng zôn tại cổng trường với nội dung (***Chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023***). Phân công trực tết, chỉ đạo bảo vệ trông coi đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Tuyên truyền cho học sinh nghiêm cấm đốt và sử dụng các loại pháo không được phép sử dụng trước, trong và sau tết Quý Mão năm 2023.

- Trạm y tế tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài khuôn viên, treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, treo băng zôn tại cổng trường với nội dung (***Chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023***). Phân công cán bộ trạm trực tết 24/24 chuẩn bị đủ cơ sở thuốc đảm bảo tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trước trong và sau tết Quý Mão năm 2023.

- Các khu di tích lịch sử đền thờ, đình làng tổ chức dọn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ Quốc, cờ hội “*Cờ hội treo thấp hơn cờ cờ Tổ Quốc*” Chỉnh trang khuôn viên. Tạo điều kiện để đón khách và con em xã quê về ăn tết dâng hương tưởng niệm chu đáo, thành kính và lành mạnh, không lợi dụng di tích để hoạt động mê tín dị đoan trái với quy định của pháp luật.

- Đề nghị trưởng thôn lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, các trò chơi, trò diễn trong dịp tết Quý Mão năm 2023 đăng ký về UBND xã qua bộ phận Văn hóa – Xã hội trong ngày 16/01/2023 để tổng hợp báo cáo thường vụ Đảng ủy, thường trực UBND xã và UBND huyện. (*Lưu ý: Nếu có tổ chức cá nhân đăng ký các trò chơi yêu cầu thôn trưởng xác nhận và báo cáo UBND xã, nếu đủ năng lực, điều kiện mới được phép tổ chức*)

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, các ông (bà) thủ trưởng các đơn vị, Trưởng Thôn, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của thôn, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT trong dịp tết Quý Mão năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về UBND xã qua bộ phận Văn hóa xã. Tổng hợp báo cáo chậm nhất vào ngày mùng 05 tết (tức ngày 26/01/2023)

2. Các Thôn cần thực hiện tốt công tác lễ hội đầu xuân đồng thời lấy ý kiến nhân dân chỉnh sửa bổ sung quy ước, hương ước cho phù hợp với hoạt động của các thôn văn hoá đúng với quy định của luật pháp.

3. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội vận động tuyên truyền đến mọi cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch này.

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023.

Đề nghị các ông (bà) công chức chuyên môn liên quan, trưởng thôn, Hiệu trưởng 03 nhà trường – Trường trạm y tế, các bộ phận chuyên môn, trưởng các đoàn thể có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch trước trong sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- ĐU-HĐND xã (b/c)
- Trưởng thôn (T/h);
- Hiệu trưởng 3 trường- trạm y tế (T/h);
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tý